

กิจกรรมที่ 15

จัดประชุมถ่ายทอดสดเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (Broadcast Women's Health Class)

นโยบายสำคัญ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำและการแท้งซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีออนไลน์ และการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 6 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการคำปรึกษา บริการวางแผนครอบครัว และยุติการตั้งครรภ์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมั่นใจ

ประเด็นความรู้ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564

เป้าหมาย 2 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)



สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Women's Health Online) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยร่วมกับบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมการบรรยาย การให้ความรู้ การประกาศนโยบาย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ โรงพยาบาลภาครัฐทุกระดับทั่วประเทศผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลัง ผ่านเพจเฟซบุ๊ก RSATHAI ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พีระยุทธ สานุกุล บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์และนโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อการป้องกันควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในสตรี” และแพทย์หญิงสมสุข สันติปัญญากุล สูตินรีแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “Contraceptive Management with LARCs” พื้นที่เป้าหมายการอบรมจำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย รพ.ศิริราช รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หาดใหญ่ รพ.ชลบุรี รพ.มหาสารคาม รพ.ราชสีห์ รพ.คลองตัน รพ.ตำรวจ รพ.สะเดา รพ.ร้อยเอ็ด และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ผลผลิตตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)



สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Women's Health Online) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยร่วมกับบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมการบรรยาย การให้ความรู้ การประกาศนโยบาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ โรงพยาบาลภาครัฐทุกระดับทั่วประเทศผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด และรับชมย้อนหลังผ่านเพจเฟซบุ๊ก RSATHAI ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พีระยุทธ สานุกุล บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายกับการดำเนินงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” และแพทย์หญิงอรวิณ วัลลิภากร สูตินรีแพทย์ จากโรงพยาบาลรามธิบดี บรรยายในหัวข้อ “Reproductive Health Practice in COVID-19 pandemic” พื้นที่เป้าหมายการอบรม

จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาชนครราชสีมา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลมหาชนครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
